

ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๑๗.๓ / ว ๕๗๒๖



ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด อัยการจังหวัดน่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหาร- ส่วนจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ จังหวัดน่าน

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดน่าน (ศปก.น่าน) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ใน การนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแล สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

๑. การค้นหาผู้ติดเชื้อ (ถ้ามี) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เร่งรัดทำการตรวจค้นหา ผู้ติดเชื้อเชิงรุกและทำการสอบสวนโรค
๒. การรักษาความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโรค ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ทุกแห่ง กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม กิจการ/กิจกรรม สถานประกอบการ สถานบริการ หรือสถาน ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทุกแห่งในพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนคลายเป็นเปิดดำเนินการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ ศบค. กำหนดโดยเคร่งครัด หากพบว่ากิจการ/กิจกรรม หรือสถานประกอบการใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรการหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือสั่งให้ผู้รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ทำการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กรณีที่ผู้รับผิดชอบ เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือทำการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ ศปก.อ. รายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในพื้นที่หรือสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค หรือพิจารณาดำเนินคดีอาญาต่อไป
๓. มาตรการจัดระเบียบและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง แรงงาน บูรณาการการทำงานในการค้นหา สืบรวจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการทุกแห่ง ในพื้นที่เพื่อจัดระบบแรงงานต่างด้าวและให้มีการดูแลความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและ เหมาะสม
๔. กิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่วิถี 19 รับปีใหม่ ๒๕๖๔” เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคจากตลาดสด ให้ ศปก.อ. และ ศปก.ท.น่าน ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าของ ตลาดสดในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

/ ๕. การเตรียม ...

๕. การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามและQuarantine ให้ที่ทำการปกครองจังหวัด นำาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และ ศปก.อ. ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สํารวจและประเมินสถานที่สำหรับการจัดเตรียม โรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นสถานที่ในการคัดแยกผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

๖. การให้คำแนะนำมาตรการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อโควิด - 19 กับผู้เดินทาง ให้ ศปก.อ. รณรงค์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อโควิด - 19 ประกอบด้วย การเว้นระยะห่างทาง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ ทุกครั้งในการเข้า-ออกที่สาธารณะ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับจุดตรวจ/จุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด สำหรับ ศปก.อ. ให้แจ้ง ศปก.ต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพันธ์ บุญหลวง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานจังหวัดน่าน
กลุ่มงานอํานวยการ
โทร/โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๔๐๐